

บทคัดย่อ

ผู้วิจัย พันเอก นพดล วัชรจิตบวร
เรื่อง ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ความมั่นคงของประเทศ
กรณีศึกษา : กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อการลงประชามติ พ.ศ. 2559
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 **จำนวนคำ:** 5,712 **จำนวนหน้า :** 13
คำสำคัญ ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ความมั่นคง
ชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ

ภัยคุกคามทางความเชื่อ ล้วนเป็นกลไกทางจิตวิทยาที่สำคัญมาก การเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเชื่อของคนยากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุด เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องมือทางด้านความมั่นคงที่เราไม่สามารถใช้อาวุธหรือเครื่องมือทางทหารใดๆ มาลบล้างต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เลย การปฏิบัติภารกิจต่อภัยคุกคามดังกล่าวล้วนอยู่ภายใต้กรอบทางยุทธการที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้ว ซึ่งหน่วยไม่สามารถใช้เครื่องมือหรืออาวุธยุทธโธปกรณ์ในการรบที่รุนแรงเข้าดำเนินการแก้ไขได้ แต่หน่วยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยจะต้องมีความรู้ มีทักษะที่ดีในการใช้เครื่องมือทางสังคม เครื่องมือทางด้านข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมทางกิจการพลเรือน สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อที่ถูกต้องสร้างความศรัทธาให้บังเกิดผลในทางบวกกับความมั่นคง แล้วทำให้สามารถบรรลุผลการปฏิบัติทางยุทธการอย่างได้ผล ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิบัติการรบในรูปแบบใหม่ที่ท้าทาย การปฏิบัติของหน่วยทางความมั่นคง ในสภาวะปัจจุบันของโลกและของประเทศไทย

ABSTRACT

AUTHOR : Colonel Nopadol Watcharachitbowon

TITLE : Faith, Faith, Hope, Security, Country
Case study: peacekeepers in the area. Muang District,
Chiang Rai Province. Referendum 2016

DATE : 4 July 2017 **WORD COUNT** : 5,712 **PAGES** : 13

KEY WORD : belief, faith, hope, stability

CLASSIFICATION : Unclassified

Threats about belief are all very important psychological mechanisms. The change of mindset and beliefs of someone is more difficult than other changes, such as the government change or the laws, which must be the most important. Because these things are tools that we cannot use weapons or any military tool to eradicate them all. The mission of the threat lies within the framework of the battlefield that we already have which units cannot use tools armament in a fierce battle take corrective action. But unit and unit staff must have the knowledge, good skills in using social tools, information tools and civic affairs to build understanding, the right faith, bring positive results to security. It can then be achieved effectively. This is the concept of a new battlefield challenge, security unit practice in present conditions of the world and of Thailand.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ผนวกกับแนวคิดทางวิชาการต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น แล้วนำมาสรุปเป็นแนวคิด โดยตั้งสมมุติฐานทางความคิดไว้ว่า ปัญหาความมั่นคงของประเทศไทยเกิดจาก “ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวังของประชาชนที่ส่งผลสู่ความมั่นคงของประเทศไทย” โดยใช้กรณีศึกษาของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อการลงประชามติ พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ พันเอก พิศณุ คงเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร. พีรธร บุญยรัตพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการทำวิจัยครั้งนี้ ทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ตามความมุ่งหวัง คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศแด่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอมอบความกตัญญูทเวทิตาคุณ แต่บิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและให้กำลังใจเป็นอย่างดีและผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับ และยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป

ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง และความมั่นคงของประเทศ กรณีศึกษา : กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อการลงประชามติ พ.ศ. 2559

“ภัยคุกคามทางความเชื่อ เป็นภัยคุกคามของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่เรากำลัง
ประสบอยู่แบบไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นในสังคมโลกภายนอกหรือในประเทศของเรา เป็น
กลไกทางจิตวิทยาที่สำคัญมาก ที่สามารถทำให้คนเราสามารถทำอะไรก็ได้ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ ต่อความมั่นคงอันจะพัฒนาความรุนแรงไปสู่ สงครามในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ และเป็นการปฏิบัติการรบในรูปแบบใหม่ที่ท้าทาย การปฏิบัติของหน่วยทาง
ความมั่นคง ในสภาวะปัจจุบันของโลกและของประเทศไทย”

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของเรานับแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ล้วนเป็นสงครามที่ใช้
การต่อสู้และยุติปัญหากันด้วยอาวุธ และการปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงเข้าแก้ปัญหาอัน
นำมาซึ่งการสูญเสีย ทั้งชีวิตของทหารและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ มากมาย และต้องใช้
เวลาที่ยาวนานมากและงบประมาณที่สูงในการฟื้นฟูจนกลับมามีความเจริญดังเช่นปัจจุบัน¹
แต่ในความขัดแย้งต่างๆ ในปัจจุบันที่อาจจะส่งผลถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ที่ทุกคน
ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนั้น สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทุกคนพบ คือ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจาก
การแตกแยกทางความคิด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากความเชื่อในสิ่งต่างๆ ที่
ไม่ถูกต้องหรือการบิดเบือนเพื่อให้เกิดเกิดผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่
สามารถปฏิเสธได้อย่างแน่นอนต่อสมมุติฐานดังกล่าว

ในประเทศไทย ความขัดแย้งทางความคิด การแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมืองและ
ปัญหาการทุจริตที่สะสมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองเกิดทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดปัญหาเชิงลบ
เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกระดับ อันเชื่อมโยงและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ
ของชาติ มีการล่องล่เมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งทางลับและเปิดเผย เพื่อสร้างความ
ไม่พอใจและเกลียดชังของประชาชนโดยรวมที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ จนอาจ
นำไปสู่ความเป็นรัฐล้มเหลว จึงทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาควบคุม
และบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างสภาวะที่เรียบร้อยและคืนความสงบให้กับประเทศ

รวมถึงการปฏิรูปทางการเมือง และจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในรูปแบบที่ถูกต้อง มีกฎหมายที่ดี และได้บุคคลที่ดีเข้ามาสู่วงจรราชการบริหารประเทศต่อไป²

การบริหารงานของรัฐบาล คสช.ที่นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ว่า เป็นผลดีในห้วงแรกของการทำงานตามโรดแมป³ ที่วางไว้ ได้รับความพึงพอใจจากประชาชน แต่ในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์กลับแปรเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม เมื่อประชาชนกลับไปคิดในแบบเดิม แม้จะทราบถึงปัญหาต่างๆ ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ เหล่านั้นประพฤติดังไร หรือถูกกลโกงจากกระบวนการยุติธรรมสูงสุดตามกฎหมายของประเทศแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็ไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยคนในสังคมไทยยังคงให้การยอมรับและตัดสินใจให้เขาหรือกลุ่มบุคคลในเครือข่ายของเขามาเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการนำสังคมเรา แม้จะต้องกระทำการที่รุนแรง ทำร้ายบ้านเมือง หรืออาสาออกมาเป็นผู้ปฏิบัติแทนเขาด้วยตนเองในการกระทำผิดต่างๆ ที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ โดยรัฐบาลไม่สามารถยุติปัญหานี้ได้แม้กระทั่ง คสช.ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในตัวเอง⁴

จากประสบการณ์ที่ได้รับราชการในฐานะผู้รับผิดชอบทางด้านความมั่นคงในตำแหน่งบังคับบัญชาที่สำคัญ อาทิ ตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 ซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขปัญหาบ้านเมืองในการปฏิวัติรัฐประหาร กับรัฐบาล รสช.ที่มี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการรักษาความสงบในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมืองที่มีความสามารถในการรับรู้ถึงปัญหาของบ้านเมืองได้ดี

และจากการที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 รับผิดชอบแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย บุคคลสองสัญชาติ บุคคลในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นคะแนนเสียงกลุ่มใหญ่จำนวนมากที่สุดของประเทศที่มีผลทางการเมือง แต่มีความสามารถในการรับรู้ปัญหาของบ้านเมืองได้น้อยมาก สามารถถูกชี้นำและชักจูงจากสื่อหรือบุคคลที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองได้โดยง่าย อีกทั้งได้แก้ปัญหาการบ่อนทำลายทางด้านความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุด คือปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้าน ที่อ้างสถานการณ์ภายในประเทศตนแล้วอพยพเข้ามา

เพื่อจะตั้งศูนย์อพยพแห่งใหม่จำนวนนับหมื่นคน โดยได้รับคำสั่งจากกองทัพบกให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบดังกล่าวกลับประเทศของตน และสามารถทำภารกิจดังกล่าวได้สำเร็จ แม้ต้องประสบกับปัญหาระหว่างประเทศ ปัญหา กับ NGO (Non-Governmental Organization) กับ UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่างๆ แต่ก็สามารถทำสำเร็จ ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาในระดับประเทศและเหล่าทัพ ทำให้ทราบปัญหาจากส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากองค์กรเอกชนภายนอก และแรงกดดันจากภายนอกประเทศที่ส่งผลถึงสภาพทางการเมืองของเรา และได้เรียนรู้การปฏิบัติตามหลักการ ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระองค์ท่านในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ภารกิจที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านความมั่นคงที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราในขณะนี้คือ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอรือเสาะ อำเภอบึงนาราง จังหวัดยะลา ซึ่งภารกิจดังกล่าวต้องใช้ขีดความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา เพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ การตัดสินใจของเรานั้นหมายถึง ชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ที่จะเกิดการสูญเสียจริง ได้เห็นถึงปัญหาและสภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่การรบจริงและเป็นปัญหาสำคัญที่หนักมากของปัญหาทางด้านความมั่นคงของประเทศไทย ที่สำคัญได้เรียนรู้การปฏิบัติตามศาสตร์ ของพระองค์ท่าน ในเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นอย่างดี”

จวบจนตำแหน่งสุดท้ายก่อนตำแหน่งปัจจุบัน คือ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 37 ซึ่งอยู่ในห้วงของการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของคณะ คสช. ในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ อำเภอมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ๆ รัฐบาลได้พุ่งเป้าเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่หลักทางด้านความแตกแยกทางแนวความคิดของพี่น้องประชาชนที่รุนแรงมาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านสัญชาติของประชาชนประเภทต่างๆ ในอันที่จะส่งผลต่อการบ่อนทำลายทางด้านความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และการแตกแยกทางความคิดด้านการเมือง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความคิดการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

จากผลในการปฏิบัติงานข้างต้นในพื้นที่ที่ แตกต่างกันในส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นพื้นที่ๆ มีปัญหาอันส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้น โดยใช้แนวคิดทางด้านต่างๆ

การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์และเวลาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ สามารถสรุปเป็นสมมุติฐานทางความคิดไว้ว่า ปัญหาความมั่นคงของประเทศไทย เกิดจาก “ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ของประชาชน ที่ส่งผลสู่ความมั่นคงของประเทศ” ในสภาวะปัจจุบัน

ความหมายของความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง และความมั่นคง

ความเชื่อ คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง หรือมีอยู่จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงได้⁵ ความเชื่อ ในพุทธศาสนาที่ตรงกับภาษาบาลีว่า “สัทธา” และตรงกับภาษาสันสกฤตว่า “ศรัทธา” คือ การเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ความมั่นใจในความจริง ความดี สิ่งดีงาม และในการทำความดี ซึ่งประกอบด้วย 4 อย่างคือ

1. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม)
2. วิปากสัทธา (เชื่อผลของกรรม)
3. กัมมัสมกตาสัทธา (เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน)
4. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคต)⁶

ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อและความรู้สึกซาบซึ้งด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นเป็นความมั่นใจใน 3 องค์ประกอบ คือมั่นใจว่าเป็นไปได้มั่นใจว่ามีคุณค่าและเราให้อยากพิสูจน์ความจริง ศรัทธาที่แท้จริงตามนัยทางพุทธศาสนาจึงมิใช่ศรัทธาที่ใช้อารมณ์จกสัมเหตุผล แต่ศรัทธาต้องมีปัญญาเป็นตัวควบคุม ส่งเสริมความคิดวิจยวิจารณ์จนค้นพบเหตุและผลได้ทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้ประจักษ์ความจริงแก่ตน จนหมดสงสัยจึงเกิดศรัทธา ศรัทธาเป็นปัจจัยแรกที่สุด หรือเป็นขั้นต้นของกระบวนการพัฒนาปัญญา⁷

ความหวัง คือแรงจูงใจทางบวกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันระหว่างความตั้งใจเพื่อเป็นพลังที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย และแนวทางเพื่อเป็นการวางแผนไปสู่เป้าหมาย⁸

ความมั่นคง หมายถึงสภาพที่มนุษย์แสวงหาการมีวิถีชีวิตที่ราบรื่น ตลอดจนการกินดีอยู่ดี และมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงความปลอดภัยจากความขาดแคลน ความหวาดกลัว การดูหมิ่นดูแคลน และการกระทำ ย่ำยีทั้งปวง สามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและมีหลักประกันในการดำเนินชีวิต⁹

ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในด้านลบ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2544 กรณีผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะฮ์จับบังคับเครื่องบินให้พุ่งชนตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คน เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกที่ผู้คนไม่มีวันลืมเลือน¹⁰ และเป็นปัญหาเริ่มแรกที่ทุกคนคิดถึงเรื่องการก่อการร้ายมาจนถึงในปัจจุบันคือ เรื่องของการก่อการร้าย โดยกลุ่ม ISIS เพราะหลายเหตุการณ์ที่พวกเขาก่อการขึ้น เราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเหตุการณ์จะเกิดที่ไหนเมื่อใด ด้วยใคร ในสถานที่ใดของโลก อันจะส่งผลต่อชีวิตเราเมื่อใดก็ได้ และการก่อการนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มคนในขบวนการดังกล่าว บุคคลธรรมดาที่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ต่อสิ่งที่เขาเชื่อก็จะสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลา¹¹ โดยเฉพาะปัญหาทางความมั่นคงที่เป็นปัญหาที่หนักที่สุดของประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งความขัดแย้งนี้เป็นลักษณะคล้ายกันกับเหตุการณ์ข้างต้น ได้เริ่มปรากฏความรุนแรงขึ้นหลังปี พ.ศ. 2547 ซึ่งประเทศสูญเสียข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไปแล้วนับพันคน สูญเสียงบประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาลเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และยังมีที่ท่าว่าจะจบลงอย่างไรและเมื่อใด¹²

อีกทั้งปัญหาทางความเชื่อของการบิดเบือนคำสอนทางศาสนาของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีผู้คนหลงเชื่อมากมาย ที่สอนให้นำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริจาคมากเท่าไรก็ได้บุญได้ขึ้นสวรรค์มากเท่านั้น โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวร่ำรวยมหาศาล และสิ่งที่สำคัญคืองบประมาณและจำนวนผู้อยู่ในความเชื่อจำนวนมากเหล่านั้น ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองอันก่อให้เกิดความแตกแยกกันทางความคิด การไม่สามัคคีกันของคนในชาติอันส่งผลให้เกิดความรุนแรงความแตกแยกในหมู่ชนทุกชั้นชนทุกประเภทในสังคมแม้กระทั่งครอบครัวเดียวกัน¹³

จากปัญหาข้างต้นเป็นลักษณะที่มีปัจจัยในการดำเนินการคล้ายกัน ดังนี้

1. ปัจจัยทางความเชื่อ เป็นความเชื่อในตัวบุคคลหรือวัตถุที่ถูกนำมากล่าวอ้างว่าเป็นเครื่องหมายในฐานะผู้นำสูงสุดทางศาสนาหรือผู้นำทางสังคมตามระดับชั้นต่างๆ ที่สามารถสื่อสารและชี้แนะในสิ่งต่างๆ ตามที่ตนคิดด้วยข้ออ้างและหลักการทางความเชื่อต่างๆ จนสามารถโน้มน้าวจิตใจให้คนสามารถปฏิบัติตามได้ แม้จะไม่ถูกต้องตามคำสอนหรือผิดข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่มีไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ก็ตาม
2. ปัจจัยทางความศรัทธา เมื่อได้เชื่อมั่นต่อตัวบุคคลหรือวัตถุใดๆ แล้วเขามาสสามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้น โดยเห็นถึงผลจากความเชื่อที่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริง

และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้จริงตามสิ่งที่ถูกชี้แนะ

3. ปัจจัยทางความหวัง จากผลของทั้งสองข้อข้างต้น ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจึงมีความหวังที่สูงสุดต่อบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลดังกล่าว ที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นให้กับเขาได้ไม่มากนักน้อยโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีใครหรือบุคคลใดสามารถมาทดแทนเขาเหล่านั้นได้ ไม่ว่าผลของการกระทำนั้นจะเกิดผลขึ้นในชาตินี้หรือในชาติหน้า ที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ก็ตามก็ยังคงฝากความหวังไว้กับบุคคลหรือสิ่งดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าทั้งสามส่วนล้วนส่งผลถึงความมั่นคงในทางลบที่โลกและตัวเราประสบอยู่และยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในด้านบวก

ประเทศสิงคโปร์ จุดกำเนิดของประเทศนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2054 เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2506 ได้รับเอกราชและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย การเริ่มต้นของประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเริ่มในปี พ.ศ. 2508 ที่ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชออกมาจากประเทศมาเลเซีย และได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุดภายใต้ขีดจำกัดทั้งทางด้านพื้นที่ เพราะเป็นเกาะเล็กๆเท่ากับเกาะภูเก็ตของประเทศไทย และมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ แต่ทำไมเขาใช้เวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน 52 ปี สร้างประเทศจนเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยผู้นำเพียงคนเดียวคือ นายลี กวน ยู มหาบุรุษของชาวสิงคโปร์¹⁴

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทางความเชื่อ พบว่า นายลี กวน ยู เป็นนักกฎหมายที่เรียนจบจากประเทศอังกฤษ และลงมาเล่นการเมือง ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 35 ปี ในช่วงก่อตั้งประเทศที่แยกตัวมาจากประเทศมาเลเซีย เขาต้องใช้ขีดความสามารถอย่างสูงสุดที่จะนำพาประเทศให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ภายใต้ขีดจำกัดทุกอย่าง เขาให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เล็ก ส่งคนที่มีแววในการเป็นผู้นำทางด้านต่างๆไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อกลับมาส่งผ่านความรู้เฉพาะด้านให้คนรุ่นหลัง จนเป็นคนที่มีคุณภาพในเวลาสั้น สนับสนุนให้ประชาชนรู้ 2 ภาษา เพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ จัดระเบียบสังคมในรูปแบบ

ต่างๆ ที่จะเข้ามาอมเมาเป็นชาวชน สร้างคนให้มีระเบียบ เคารพกฎหมาย จากนโยบาย
ต่างๆ ของเขานั้น

ส่งผลให้ความเป็นอยู่ต่างๆ ทั้งทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยทางความศรัทธา พบว่า เมื่อประชาชนได้รับการตอบสนองต่อชีวิตตนเองที่ดีขึ้นแล้ว
อย่างเป็นระบบ ทำให้เขาศรัทธาในตัวผู้นำท่านนี้โดยมอบความไว้วางใจ ในการดำเนินการ
ตามโครงการต่างๆ ของประเทศ และให้เป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงปี พ.ศ. 2533 รวม
ระยะเวลายาวนานถึง 31 ปี

ส่วนปัจจัยทางความหวัง เมื่อสองข้อดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นในใจของประชาชน ความหวังที่
เขาจะฝากไว้ในชีวิตที่ดีขึ้นของเขาและคนในสังคมของเขาจึงบังเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและ
ยาวนาน แม้บางสิ่งบางอย่างจะไม่ถูกใจประชาชน แต่สุดท้ายก็ยอมปฏิบัติตามด้วยดี

ปัจจัยทางบวกข้างต้น เป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าหากเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหา
อย่างถูกวิธีแล้ว ประเทศก็สามารถมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน

ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทย

สำหรับความคิดที่เป็นทางบวกต่อความมั่นคงของประเทศไทยที่ใช้แนวคิดของ ความเชื่อ
ความหวัง ความศรัทธา มาเป็นหลักการในการวิเคราะห์ก่อนการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาได้ และประสบผลสำเร็จ ดังกรณีตัวอย่างของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อการลงประชามติ พ.ศ.
2559 ดังนี้

การร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองและนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองต่อไป เพราะรัฐธรรมนูญถือได้ว่าเป็น
หลักและกำหนดกติกาต่างๆ ของประเทศ ให้ขับเคลื่อนก้าวไปอย่างมั่นคงปลอดภัย นำ
ความสงบสุขเรียบร้อยและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศได้ ดังนั้นการให้ความรู้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและการสร้างความตระหนักในการทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วย
การเข้ามามีส่วนร่วมในการลงประชามติถือได้ว่าเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากของ คสช.
โดยมอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้การ

ทำงานของส่วนราชการ และองค์กรภายนอกต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ ด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง¹⁵

กลยุทธ์ในการทำงานของภารกิจนี้

1. **ประการแรก** เริ่มจากหน่วยสร้างบุคคลเข้าสู่เป้าหมายในการทำงาน ที่ต้องทำให้เกิดความเชื่อว่าเขาสามารถเป็นตัวแทน เป็นผู้นำ ในการแก้ปัญหาตามความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ตรงกับปัญหาที่เขาเผชิญ โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกิน การอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของเขาให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสุขภายในครอบครัว โดยการดำเนินการต้องไม่นำบุคคลในความเชื่อของเขาในอดีตที่เขารักมาเปรียบเทียบ หรือชี้ให้เห็นถึงความไม่ดี ไม่งามของเขา แต่เราต้องทำให้ประชาชนเห็นว่ามีความดีมีตัวเลือกใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาให้เขาเหล่านั้นได้เช่นกัน แม้อาจจะไม่เทียบเท่าอดีต แต่ยามที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถทำงานได้ บุคคลนี้คือผู้ที่จะช่วยเหลือที่สามารถสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับปัญหาของพวกเขาได้ในทุกที่ทุกเวลา

บุคคลดังกล่าวต้องสามารถประสานกลไกของรัฐในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. ข้าราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเข้ามาทำงานร่วมกัน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างเต็มใจโดยไม่ใช้การสั่งการหรือการบังคับ เพื่อให้เห็นว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่เข้ามาช่วย และยกผลงานต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นผลงานของพวกเขาทั้งสิ้น แม้จะเป็นงานหรืองบประมาณของเราก็ตาม จนสามารถสร้างความสนิท ความไว้วางใจเหมือนเพื่อนพี่น้องครอบครัวเดียวกัน เพื่อผลทางบวกที่เขาเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของเราในการทำงานต่อไปในอนาคตหลังจากเราจบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินการลักษณะนี้จะเกิดผลในทางตรงข้ามต่อเขา แต่เป็นในทางบวกกับเราคือ ในหลายสังคมเขาเหล่านั้นคือตัวแทนที่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อของบุคคลเก่าที่ส่งผลต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการทำงาน เมื่อเขาได้ปรากฏตัวและปฏิบัติงานเคียงข้างเราอยู่ตลอดเวลาทุกเหตุการณ์ ผลทางจิตวิทยาต่อเป้าหมาย จะเกิดความเชื่อและความคล้อยตามต่อความเชื่อใหม่ โดยไม่รู้ตัว เมื่อเขาได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบอยู่อย่างต่อเนื่องจากการทำงานของเรา ความคิดคล้อยตามมาทางเราก็จะเกิดตามมาแบบไม่รู้สีกตัว

2. **ประการที่สอง** ให้การศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่สามารถให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความเชื่อ โดยใช้ทักษะในการสื่อสารที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยคำพูด ด้วยภาษากาย และอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารกับภาษาและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายความรู้ทางความมั่นคงที่เราต้องการสื่อสารจัดทำโครงการต่างๆ ที่เขาสามารถจับต้องได้ในความรู้สึก หรือการแก้ไขปัญหาทางความขัดแย้งทางความคิดของกลุ่มบุคคลต่างๆ ให้สามารถจบลงด้วยการเจรจาทำความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยผ่านมาของกลุ่มคนในสังคมเป้าหมาย ทำให้เกิดการบอกต่อพูดต่อๆ กันในกลุ่มสังคม จากลูกสู่มารดา พี่น้องในครอบครัว จากเพื่อนสู่อุปการะในสังคมของโรงเรียน หรือชุมชนทั่วไป
3. **ประการที่สาม** ใช้สื่อที่มีอยู่ เช่น วิทยุ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นเครื่องช่วยในการประชาสัมพันธ์ทางเปิด แต่สามสื่อนี้ถึงแม้จะเป็นสื่อหลักก็จริง แต่หากผู้ที่เราต้องการให้รับรู้ เขาไม่ได้อยู่ ณ เวลาที่ออกอากาศ หรือเขาปิดเครื่องไปแล้วสิ่งที่เราจะสื่อออกไปก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติเลย จึงต้องเน้นสื่อหลายๆช่องทางที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถกลับมาดูได้อีกครั้งหรือหลายๆครั้งในทุกที่ทุกเวลาเป็นเหมือนเอกสารตำราที่เขาเหล่านั้นสามารถกลับมาค้นหา หรือตรวจสอบได้จากข่าวสารที่เขาได้รับจากเครื่องมือทางโซเซียลที่เขาถืออยู่ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการสร้างกลุ่มก่อนเพื่อสื่อโดยตรงจากภายในกลุ่มบุคคลกันเอง อาทิ กลุ่มประชาชนทั่วไป จัดทำเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อแจ้งข่าวสารกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษา ตั้งเครือข่ายเชิงราย เซฟตี้ ในการแจ้งข่าวโดยตรงและการสื่อสารผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์ค สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องสร้าง ตัวแทนที่เป็นกลุ่มการนำทางความเชื่อในสังคมต่างๆ ที่สามารถสื่อสารแทนเราได้ อาทิ บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางศาสนา ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เขาเคารพนับถือในสังคมระดับต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อดำเนินการต่างๆ ได้แล้วกลุ่มเป้าหมายจะเกิดความศรัทธาในความเชื่อใหม่ที่เขาได้พบมาแบบไม่รู้ตัว ยิ่งทำให้ชีวิตของเขา ครอบครัวของเขา และชุมชนของเขาดีขึ้นมากเท่าไร ความเชื่อจะกลายเป็นความศรัทธาอย่างไม่รู้ตัว และเริ่มมีความคิดเทียบเคียงกับความเชื่อเดิมไม่มากก็น้อย ณ เวลาปัจจุบันในทุกที่และทุกเวลาที่เขาเหล่านั้นมีปัญหา อันจะส่งผลให้เกิดความหวังในหนทางใหม่ รูปแบบใหม่ที่เขามีความมั่นใจว่า บุคคลในความเชื่อนี้จะทำให้เขามีสิ่งที่ดีๆ เข้ามาสู่ตัวเขา ครอบครัวของเขา และสังคมที่เขาอาศัยอยู่ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆ ความกล้าเปิดใจในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เรานำเสนอมามากขึ้น การกล้า

พบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ หรือส่งผ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ของพื้นที่มาสู่บุคคลในความเชื่อของเรา ซึ่งจะทำให้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดของพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะป็นข่าวสารในตัวบุคคลต่างๆ ที่ จะแฝงตัวเข้ามาจะทำสิ่งไม่ดีในพื้นที่ หรือข่าวสารอื่นๆ ที่เราต้องการ อันจะเป็นการนำไปสู่ ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำไปแก้ปัญหา ได้ถูกที่ถูกเวลา อันจะส่งผลถึงความสามารถที่จะระงับ เหตุรุนแรงได้ หรือผ่อนจากหนักกลายเป็นเบาลง หรืออาจทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นใน พื้นที่ได้เลย

เมื่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นของเรา และเราสามารถประสานการทำงานร่วมกับ กลุ่มผู้นำทางความเชื่อในสังคมเหล่านั้น กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ และ ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกโดยตรง ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเราได้อย่างสนิทใจเหมือน เพื่อนพี่น้อง ทำให้เขาเหล่านั้น มีความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง เกิดขึ้นกับเราหรือ หน่วยงานของเราแล้ว ความมั่นคงในทางบวกของบ้านเมืองซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเราก็จะ ตามมาเอง และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและยั่งยืนตลอดไป ไม่ว่าจะเรามีการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจประเภทต่างๆ ไปก็ยุคก็สมัยก็ตาม

จากการดำเนินการขั้นต้นสามารถสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก เป็นอย่างยิ่ง เพราะการลงประชามติดังกล่าว ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการก่อวินัยชื้อการเลือกตั้งในคูหาต่างๆ ก่อนการลง ประชามติ หรือการฉีกบัตรเลือกตั้งที่เป็นสัญลักษณ์ในทางตรงข้ามและการสร้างความ รุนแรงในพื้นที่ เหมือนกับจังหวัดเป้าหมายต่างๆ เกิดขึ้น โดยหน่วยสามารถแจ้งกับ ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงก่อนการดำเนินการได้ว่าจะไม่มีเหตุใดๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผลของการลงประชามติสามารถผ่านได้ แม้ไม่มากก็ถือว่าสามารถสร้างหรือ เปลี่ยนแปลงความเชื่อความศรัทธาต่างๆ ต่อความเชื่อเดิมได้ในเวลาอันจำกัด¹⁶ เป็นดัชนีชี้ วัดว่า หากเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดตามสิ่งที่ได้กำหนดไว้นั้น น่าจะเป็นสมมุติฐานการ ปฏิบัติงานที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้อย่างมีความหวังและยั่งยืน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ภัยคุกคามทางความเชื่อ ล้วนเป็นกลไกทางจิตวิทยาที่สำคัญมาก การเปลี่ยนแปลงทาง ความคิดความเชื่อของคนยากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนรัฐบาล การ เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุด เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านั้น

ล้วนเป็นเครื่องมือทางด้านความมั่นคงที่เราไม่สามารถใช้อาวุธ หรือเครื่องมือทางทหารใดๆ มาบดบังต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้เลย ภัยคุกคามดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อของตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจ สามารถชี้แนะในสิ่งที่ความเชื่อนั้นกำหนด จนนำไปสู่การเกิดความศรัทธาในความเชื่อ เพราะสามารถทำให้เห็นถึงการประสบผลสำเร็จในความหวังที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะในสภาวะปัจจุบันหรือในอนาคตแม้กระทั่งเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ตาม ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเกิดขึ้น จากใคร ที่ไหน เมื่อใด และทำไม ในสถานที่ใดใดของโลกหรือในพื้นที่ใดของประเทศ ภัยคุกคามทางความเชื่อดังกล่าว หากถูกนำมาบิดเบือนในทางลบ ก็จะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคง ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม หรือสงครามขนาดใหญ่ในอนาคตได้ การปฏิบัติภารกิจต่อภัยคุกคามดังกล่าวล้วนอยู่ภายใต้กรอบทางยุทธศาสตร์ที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่หน่วยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยจะต้องมีความรู้ มีทักษะที่ดีมาแยกวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของความเชื่อดังกล่าว และสามารถใช้อาวุธเครื่องมือทางสังคม เครื่องมือทางด้านข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมทางกิจการพลเรือน เพื่อสร้างความเชื่อที่ถูกต้อง สร้างความศรัทธาให้บังเกิดผลในทางบวกกับความมั่นคง อันทำให้สามารถบรรลุผลของการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์อย่างได้ผล ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิบัติการรบในรูปแบบใหม่ที่ท้าทาย การปฏิบัติของหน่วยทางความมั่นคง ในสภาวะปัจจุบันของโลกและของประเทศไทย

การแก้ปัญหาจากภัยคุกคามที่มีฐานความคิดทางความเชื่อ ตามสมมุติฐานดังกล่าว ของประเทศไทยเราน่าจะเริ่มจากการวางแผนในระยะยาวเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างคนที่มีคุณภาพเข้ามาทดแทนบุคคลทางความเชื่อในระดับผู้นำในทุกๆ ระดับที่ประเทศไทยเราขาดแคลน ด้วยการวางระบบทั้งการสรรหา กฎเกณฑ์ข้อห้ามทางกฎหมายและทางสังคมที่เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดคือทำให้การศึกษาที่เหมาะสมในทุกๆ ระดับ เพราะการสร้างคนที่มีภาวะผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ ให้เกิดขึ้นเพื่อมีทางเลือกใหม่ในอนาคตของสังคมทุกระดับของประเทศสำคัญมากในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยมีนักศึกษาจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจำนวนมาก แต่น้อยครั้งที่จะถูกปลูกฝังให้กล้าที่จะเป็น "ผู้นำ" ที่จะคิดสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ จะมีเฉพาะสถาบันทางการศึกษาทางทหารเท่านั้นที่สร้างระบบผู้นำขึ้นมาในประเทศเรา แต่ระบบการสร้างดังกล่าวเป็นการสร้างผู้นำที่ใช้ในภารกิจทางการรบเป็นหลัก แต่ภารกิจทางการเมืองการปกครองที่จะต้องกำกับดูแลนโยบายสำคัญของประเทศ และในภูมิภาคในระดับต่างๆ เราไม่มีเลย ทุกครั้งที่บ้านเมืองมีปัญหาผู้นำทางทหารก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกครั้ง จึงทำให้การพัฒนาบ้านเมืองเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และเมื่อการแก้ปัญหาด้วยผู้นำทางทหารสิ้นสุด ก็ไม่มีผู้นำใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกของ

ประชาชน วงจรการเมืองจึงหมุนเวียนอยู่ในวงจำกัดของกลุ่มบุคคลเดิมๆแต่เปลี่ยนตัวแสดงใหม่และใช้นโยบายแบบเดิมเท่านั้น

สร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในตัวประชาชนให้ได้ เพื่อจะได้ลดภาวะพึ่งพาจากกลุ่มบุคคลทางความเชื่อ และให้ประชาชนมีความคิดในการสร้างบุคคลของตัวเองที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สิน ไม่มีภาระ จะเป็นการปลดล็อกภาระหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนและหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลให้การทำงานทางด้านความมั่นคงให้ออกมาในทางบวกและตรงจุดที่สุด เพราะชีวิตประชาชนหาก กินดีอยู่ดี ไม่มีหนี้สิน แล้วการตัดสินใจรับรู้ในข้อมูลข่าวสารต่างๆจะเป็นในแนวทางด้านบวกมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาคือการสร้างผู้นำทางความเชื่อในระดับ ครอบครัวให้แข็งแกร่ง หากภายในครอบครัวสามารถสร้างความเข้มแข็งจากภัยของสิ่งเล้าต่างๆของสังคมรอบข้างที่จะเข้ามาสื่อในทางลบและ สามารถดูแลคนภายในครอบครัวให้มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสามารถแก้ปัญหาในครอบครัวได้ด้วยผู้นำของครอบครัวกันเอง สามารถสร้างชีวิตครอบครัวที่มีเป้าประสงค์ที่ดี ลูกหลานที่จะเป็นคนยุคต่อๆไปก็จะเป็นคนดีของสังคมที่จะสืบทอดการแก้ปัญหาที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต แล้วการแก้ปัญหาทางความมั่นคงทางความเชื่อต่างๆ ที่จะเข้ามาสื่อในทางลบก็จะน้อยลงหรือไม่สามารถกระทำได้เลย อันส่งผลในการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลเป็นทางบวกได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อการสื่อสารข้างต้นสามารถทำให้ทุกครอบครัวในชุมชนเล็กๆแข็งแกร่ง ชุมชนนั้นก็แข็งแกร่งตามไปด้วย เมื่อชุมชนขนาดเล็กทุกพื้นที่แข็งแกร่งก็จะส่งผลให้ชุมชนขนาดใหญ่แข็งแกร่ง อันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของประเทศในภาพรวมทุกๆเรื่อง อย่างสูงสุด เพราะการสร้างคนให้มีคุณภาพมีภาวะผู้นำเป็นการแก้ปัญหาจากบนลงล่าง ส่วนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและสังคมเป็นการแก้ปัญหาจากล่างสู่บน โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา อันเป็นศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทย มีความเชื่อ ความศรัทธา ความหวังในตัวพระองค์ท่านอย่างสูงสุด และเป็นหลักที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทยอย่างมาก อยู่แล้ว ในเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง ” และ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เดินไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธาและความหวังเดียวกัน อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อส่งผลให้ความเป็นอยู่ต่างๆ ทั้งทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่เหมาะสม เช่นกรณีศึกษาที่อ้างถึงจะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ ทางความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดอันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศไทยที่สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ ตามโรดแมป ที่ คสช.ได้วางไว้ ต่อไป

ในท้ายสุด ผู้เขียนขอยกพรปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านเป็นตัวแทนของ ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวังของประชาชนชาวไทย ที่ดีที่สุดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกปีที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้จะมีลักษณะที่นำปัญหาที่เกิดขึ้นในห้วงปีที่ผ่านมาและทรงหาแนวทางแก้ไขไว้ให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องไว้เสมอ และในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นพรปีใหม่ครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์และเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบัน พระองค์ทรงให้แนวคิดแก่ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ให้ประมาท การมีสติที่รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จึงจะสามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีดังนี้

“ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา”¹⁷

B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8. 2559

¹⁷ พรปีใหม่ในหลวง. [อินเทอร์เน็ต]. 2559. [เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560].
เข้าถึงได้จาก <http://magazine.orami.co.th/kingrama9-newyearcards/รวม> ส.ค.ส.
พระราชทาน พรปีใหม่จากในหลวง รัชกาล 9

ประวัติย่อผู้วิจัย

ยศ ชื่อ

พันเอก นพดล วัชรจิตบวร

วัน เดือน ปี เกิด

5 ธันวาคม พ.ศ. 2509

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2533

วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ศ.2543

เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 78

พ.ศ.2552

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2533-2535

ผู้บังคับหมวดรถถังกองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

พ.ศ.2535-2537

ผู้บังคับหมวด กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ศ.2549-2552

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4

พ.ศ.2552-2555

ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35

พ.ศ.2555-2558

ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 33

พ.ศ.2558-2559

รองผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่ 3

พ.ศ.2559-2560

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37

ตำแหน่งปัจจุบัน

พ.ศ.2560

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39